
19. stjórnarfundur Arnardrangs hses 
11.11.2024  
 
Staðsetning: Fjarfundur á Teams. 
 
Fundur hófst klukkan 13:00. 
 
Fundinn sátu: Bragi Bjarnason, Anton Kári Halldórsson og Ása Valdís Árnadóttir. 
Frá Bergrisanum mættu Íris Ellertsdóttir og Bjarki R. Kristjánsson. 
 

1. Vegna eignarhalds á fasteignum 
Kyningarfundur fyrir kjörna fulltrúa og framkvæmdastjóra sveitarfélaga fór fram 6. nóvember þar sem 
farið var yfir minnisblað um eignarhald á fasteignum og framtíð Arnardrangs hses. Góðar umræður 
mynduðust um málið. 

Stjórn Arnardrangs felur skrifstofustjóra og stjórnarformanni að fá lögfræðilegt álit um breytingar á 
eignarhaldi á Nauthaga 2.  

Áætlað er að halda aukaársfund Arnardrangs þann 10. desember 2024 kl. 13 á Hvolsvelli. Ákveðið er að 
boða fundinn formlega þegar nær dregur. 

 

2. Önnur mál 
Engin önnur mál rædd. 

 

Fundi slitið klukkan 14:13. 



Undirritunarsíða

Anton Kári Halldórsson Ása Valdís Árnadóttir

Bragi Bjarnason
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